

ชื่อเรื่อง	การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นมมะพร้าวครู่ตู่่ม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัย	นายวรานนท์ วัฒนวัฒน์ รหัสนิสิต 47710264 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ปรึกษา	รศ. ดร. นิรัช สุดสังข์
ประเภทนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ นมมะพร้าวครู่ตู่่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อหาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มกลุ่มตลาดเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความน่าสนใจให้กับตัวสินค้า ให้รู้จักกันโดยทั่วไป

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เลือกทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผลิตภัณฑ์นมมะพร้าว จำนวน 5 แบบ และการออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับนมมะพร้าวอีก 1 แบบ ผลจากการออกแบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีต้นทุนการผลิตที่ราคาถูกลง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกำลังผลิตของกลุ่มมะพร้าว โดยให้โครงสร้างบรรจุภัณฑ์สามารถทำหน้าที่เป็นฐานแสดงงาน (Display) และยังสามารถรับกับขนาดซึ่งแตกต่างกันของนมแต่ละแบบได้อีกด้วย สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการวิจัยนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศคุณูปการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งจาก รศ. ดร. นิรัช สุตสังข์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ในแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ข้อคิด และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ที่สนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจำภาคศิลปะและการออกแบบ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้สั่งสอน มอบความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาด้วยความเอาใจใส่ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยจนนำมาซึ่งความสำเร็จ

ขอขอบพระคุณ คุณยุพิน รุ่งชัช และกลุ่มนภมะพร้าวทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูล และมอบโอกาส ให้ได้ทำการศึกษางานวิจัยสินค้านภมะพร้าวนี้

คุณค่าและประโยชน์อันมีแก่งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับคุณยุพิน รุ่งชัช และกลุ่มนภมะพร้าว จังหวัดพิษณุโลก

วรานนท์ ถนอมวัฒน์นันต์